



Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2016

## THƯ CẢM ƠN

**Kính gửi: - Các cơ quan, đơn vị, các Học viện, Nhà trường;  
- Các thể hệ cán bộ giáo viên, nhân viên, học viên, sinh viên đã và đang làm việc, học tập tại khoa Động lực/ Học viện KTQS.**

Buổi gặp mặt kỷ niệm 50 năm truyền thống Khoa Động lực, Học viện Kỹ thuật quân sự (05/10/2016- 05/10/2016) tổ chức vào ngày 15/10/2016 đã thành công tốt đẹp với sự có mặt của Thủ trưởng Học viện, Thủ trưởng Học viện qua các thời kỳ, các đồng chí đại diện cho các cơ quan, đơn vị trong Học viện, các đồng chí Thủ trưởng các Cục Chuyên ngành, Cục Kỹ thuật các Quân khu, Quân đoàn, Quân binh chủng; các Nhà Khoa học thuộc các Học viện, Nhà trường, các Viện nghiên cứu trong và ngoài quân đội, các đồng chí Chỉ huy, lãnh đạo khoa qua các thời kỳ cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, học viên, sinh viên, nghiên cứu sinh đã và đang làm việc và học tập tại Khoa.

Khoa đã nhận được sự ủng hộ quý báu về tinh thần và vật chất của các cựu học viên, sinh viên, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Thay mặt Chỉ huy, Lãnh đạo khoa Động lực, gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến tất cả Quý vị đại biểu, cùng toàn thể các đồng chí. Buổi gặp mặt đã thành công rực rỡ, khi chúng tôi được gặp lại các cựu cán bộ, giáo viên, nhân viên của khoa qua các thời kỳ. Các cựu học viên, sinh viên các khóa. Niềm vinh dự lớn nhất đối với Khoa là nhiều đồng chí cựu học viên, sinh viên và nghiên cứu sinh giờ đã trưởng thành, giữ chức vụ quan trọng trong các cơ quan, đơn vị, các tập đoàn, doanh nghiệp... Sự thành công của các đồng chí là niềm tự hào của khoa Động lực, Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Nhân dịp này, Khoa Động lực xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cựu học viên, sinh viên, cùng cơ quan, đơn vị, các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học trong và ngoài quân đội, đã quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ và hợp tác cùng chúng tôi trong suốt 50 năm xây dựng và trưởng thành vừa qua. Hy vọng rằng, trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục nhận được những tình cảm quý báu đó.

Kính chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công./.

Trân trọng!

**CHỦ NHIỆM KHOA**

**Đại tá PGS. TS Nguyễn Văn Dũng**